



ประกาศสำนักงานแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวพสุนาด จุมปา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๒	นางสาวอรุณรัตน์ จักรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๑๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๓	นางสาวณีย์ เหมกรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๘๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กู๋เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพสุนาด จุมปา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๑๘๑๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพสุนาด จุมปา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๐๕)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

รับผิดชอบดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๒ ปี เลขที่ภายนอก ๑๑๙๓๐๗/๕๖ เลขที่ภายใน ๕๖๒/๕๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ มาด้วยอาการไข้ เหนื่อยหอบมา ๑ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ไม่มีประวัติ แพ้ยา แพ้อาหาร ไม่มีประวัติโรคทางพันธุกรรม ไม่มีโรคติดต่อในครอบครัว ไม่สูบบุหรี่ ดื่มน้ำสุราบางครั้งตามเทศกาล มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยมีอาการไอ เหนื่อยหอบมาก สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๘.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๓๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๖ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๐๘/๕๖ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๑ ให้ออกซิเจนทางจมูกด้วยอัตราการไหล ๓ ลิตร/นาที จากนั้นวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๘ แพทย์ตรวจร่างกายฟังปอดพบเสียง crepitation right lung ภาพรังสีทรวงอกสงสัยเป็นวัณโรค แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและสงสัยติดเชื้อวัณโรคปอด ให้รักษาเป็นผู้ป่วยในตึกอายุรกรรมชาย ประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลีย ช่วยเหลือตัวเองได้ ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๔ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๙๐/๕๓ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงปลายนิ้ว ได้ร้อยละ ๙๗ จัดให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง ให้ออกซิเจนทางจมูกด้วยอัตราการไหล ๓ ลิตร/นาที สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ แนะนำวิธีปฏิบัติตนขณะอยู่โรงพยาบาลและอธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล การรักษาของแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriazone ๒ กรัมหยดทางหลอดเลือดดำทุก ๒๔ ชั่วโมง รับประทานยา Azithromycin ๒๕๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ด ก่อนอาหารเช้า และให้เก็บเสมหะเพื่อตรวจ หาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีย้อมสี(Sputum AFB)จำนวน ๓ ครั้ง แนะนำวิธีการเก็บเสมหะ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ แนะนำผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตามผลตรวจเสมหะย้อมสีครั้งที่ ๑ ผลตรวจพบ AFB ๓+ Positive for acid for bacilli แพทย์และพยาบาลร่วมแจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยและญาติทราบ ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับวัณโรคปอด อธิบายความรู้เกี่ยวกับวัณโรคปอด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัย จัดสิ่งแวดล้อมให้อากาศถ่ายเท เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ บุคลากรสวมหน้ากาก N๙๕ ขณะให้การดูแลผู้ป่วย แนะนำญาติและผู้ใกล้ชิดมาตรวจคัดกรอง วัณโรค ญาติของผู้ป่วยไม่ได้มาตรวจคัดกรองวัณโรค แพทย์ให้รับประทานยาต้านวัณโรคคือ Rifampicin ๓๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๑ แคปซูล ก่อนนอน Isoniazid ๑๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนนอน Pyrazinamide ๕๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๒ เม็ดครั้ง ก่อนนอน Besix ๑๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๑ เม็ด ก่อนนอน Ethambutol ๔๐๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนนอน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานยาต้านวัณโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน

วัณโรคดื้อยา ติดตามประเมินอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของยาต้านวัณโรค ไม่พบอาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนจาก ยาต้านวัณโรค เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผื่น เบื่ออาหาร ปวดจุกแน่นท้อง ปวดศีรษะ ตาเหลือง ตัวเหลือง ร่วมวางแผนการรักษากับผู้ป่วยและญาติโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษาเป็นระยะ ขณะให้คำแนะนำสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยและญาติพบมีความกังวล จึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามเพิ่มเติม ทวนสอบโดยการซักถามกลับถึงวิธีการปฏิบัติตน ผู้ป่วยและญาติตอบได้ถูกต้องไม่มีสีหน้าวิตกกังวล ส่งผู้ป่วยปรึกษาคลินิกวัณโรค วางแผนจำหน่ายผู้ป่วยร่วมกับคลินิกวัณโรคและญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เน้นการรับประทานยาให้ต่อเนื่อง ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับวัณโรค ปอด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยอาการดีขึ้นไม่มี หอบเหนื่อย สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๒ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๙๑/๖๒ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอึดตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงปลายนิ้วได้ ร้อยละ ๙๘ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน เน้นย้ำให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและเน้นการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปในครอบครัวและชุมชน นัดตรวจคลินิกวัณโรค วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องวัณโรคปอด
๒. เพื่อให้ญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับวัณโรคปอด
๓. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัณโรคปอด และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
๒. ญาติและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับวัณโรคปอดได้ทันเวลาที่
๓. ลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอด